






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
8 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. WHO ระบุสถานะโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, sondhitalk) - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก 2 คน คือ ดร.ไมค์ ไรอัน และ ดร.มาเรีย ปาน เควร์โคฟ กล่าวถึงกรณีโรคโควิด 19 หลังองค์การอนามัยโลกประกาศยุติภาวะฉุกเฉินในวิกฤตโควิด 19 ไปเมื่อ 5 พ.ค. ว่า ประเด็นแรก ไม่สามารถกำจัดเชื้อโควิด 19 ให้หมดไปจากโลกหรือท้องถิ่นได้เหมือนกับที่เคยกำจัดไวรัสไข้ทรพิษด้วยการปลูกฝีในอดีต หรือไวรัสโปลิโอที่ใกล้จะสูญพันธุ์จากการหยอดวัคซีน เนื่องจากไวรัสทั้งสองระบาดเฉพาะในมนุษย์จึงง่ายที่จะควบคุมหรือกำจัด ส่วนโคโรนาสามารถติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน และจากคนกลับสู่สัตว์ จึงยากมากที่จะกำจัด ประเด็นที่สอง คือ โควิด 19 ยังถือว่ามีภาระระบาดทั่วโลก ยังไม่ใช่โรคประจำถิ่น ประเด็นที่สาม การระบาดของโควิด 19 ขณะนี้ ยังไม่ใช่โรคที่ระบาดตามฤดูกาลเหมือนไข้หวัดใหญ่ เพราะองค์การอนามัยโลกยังไม่พบรูปแบบการระบาดในแต่ละช่วงของปี หากเกิดการกลายพันธุ์ก็สามารถก่อให้เกิดการระบาดได้ในทุกช่วงของปี และประเด็นที่สี่ องค์การอนามัยโลกยังไม่มีข้อมูลพอเพียงในขณะนี้ที่จะกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม หรือความถี่ห่างในการฉีดวัคซีนและเข็มกระตุ้น แต่สนับสนุนให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเปราะบางเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เผยนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนต่อกรณีโควิด 19 ที่แม้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศยุติภาวะฉุกเฉินในวิกฤตโควิด 19 แต่ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่น ยังแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังการปฏิบัติตัวและรับวัคซีนป้องกันเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก</p> <p>2. กังวลโควิดระบาดเปิดเทอม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ - กรุงเทพฯ โพล ม.กรุงเทพ สำรวจความเห็นเรื่องพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,040 คน พบว่า เรื่องที่กังวลเกี่ยวกับบุตร/หลานในช่วงเปิดเทอมนี้ส่วนใหญ่กังวลเรื่องการแพร่เชื้อโควิด 19 ในโรงเรียน</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>เครือข่ายกัญชาแอลงไม่เลือกพรรคการเมืองที่นำกัญชากลับเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, mcot, sondhitalk, thejournalistclub, plewseengem), เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-74 องค์กรภาคีเครือข่ายกัญชา-กัญชง จัดกิจกรรม โค้งสุดท้าย รวมพลกำหนดอนาคตกัญชาของประชาชน หอจดดุสิตวิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กทม. โดยมีนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต อ่านแถลงการณ์ 74 องค์กรภาคีเครือข่ายกัญชา-กัญชง ดังนี้ 1.ขอให้ช่วยกันรณรงค์ไม่เลือกพรรคการเมืองใดก็ตามที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีก 2.ขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้เลือกพรรคการเมืองที่มีจุดยืนสนับสนุนให้มีกฎหมายสำหรับกัญชา กัญชงในรัฐบาลชุดหน้าให้แล้วเสร็จ เพื่อให้มีกฎหมายระดับ พ.ร.บ.ในการใช้ประโยชน์และการควบคุมกัญชา กัญชงอย่างเป็นระบบ มีบทลงโทษที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อห่วงใยของสังคม และ3.ขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายรักษาสิทธิของปชช.ในการปลูกกัญชา กัญชง เพื่อการพึ่งพาตนเอง เพื่อความมั่นคงทางยาในครัวเรือนได้ต่อไป</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล หน.พรรคภูมิใจไทย ยืนยันจุดยืนในการสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์และเชิงเศรษฐกิจว่า กัญชาถ้าใช้ให้เป็นจะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สำหรับคนที่คัดค้านถอดหมวกการเมืองออกเชื่อว่าสนับสนุนกัญชากันหมด หากพรรคภูมิใจไทยกลับไปทำงานจะผลักดันต่อเพื่อให้มีกฎหมายควบคุมการใช้ถูกต้องเหมาะสม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ.ยันไม่ตัดลดโอทีเจ้าหน้าที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เผยกรณีมีข่าวโรงพยาบาลศูนย์ขาดทุนลดค่าโอทีเจ้าหน้าที่เหลือ 50 บาทต่อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชั่วโมง ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง แต่เป็นการทำตามระเบียบคนละฉบับ โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการหรือสนับสนุนบริการ สามารถเบิกค่าตอบแทนตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขได้ แต่หากเป็นการปฏิบัติงานลักษณะงานประจำสำนักงานต้องเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ยืนยันกระทรวงให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกคน ทุกวิชาชีพ ไม่มีนโยบายให้ตัดลดโอที</p>	
<p>โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคธาลัสซีเมียเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการผลิตฮีโมโกลบิน ซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมของภาวะโลหิตจางในธาลัสซีเมียที่เป็นยีนด้อย แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.แบบพาหะ ไม่มีอาการ มียีนธาลัสซีเมียเพียงยีนเดียวจากพ่อหรือแม่ สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ วินิจฉัยจากการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีพิเศษ 2.แบบเป็นโรค ได้รับยีนธาลัสซีเมียมาจากพ่อและแม่ ทำให้มีอาการของโรค</p> <p>ด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี ชี้โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย โดยร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้น แดกและถูกทำลายง่าย โรคนี้ถ่ายทอดจากบิดามารดาสู่ลูกหลาน</p>	
<p>การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (the coverage, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ รพ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เยี่ยมชมการจัดการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) ด้วยการกายภาพบำบัด เพื่อช่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุสมอง เส้นเลือดสมอง สะโพกหัก บาดเจ็บไขสันหลัง ไม่ต้องเป็นคนพิการ และการบริการแพทย์แผนไทย เช่น การนวดประคบสมุนไพร อบสมุนไพร รวมถึงการสักร้ายาสมุนไพรให้กับประชาชนในพื้นที่</p>	
<p>โรคหืด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคหืด ถือเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคัดจมูกจามบ่อย คันตา คันคอ น้ำมูกใสไหลเอง หรืออาจขึ้นเป็นช่วงๆ อาการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจกำเริบเป็นระยะๆ และพบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย ส่วนมากมีอาการตั้งแต่อายุน้อยๆ แนะนำผู้ป่วยโรคหืดปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นสิ่งกระตุ้น เพื่อลดความรุนแรงของโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป</p>	
<p>ติดตามร่าง พ.ร.ฎ. คินสิทิสสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เพจ ชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>- โปสเตอร์เชิญสื่อมวลชนทำข่าว การยื่นจดหมายติดตามร่าง พ.ร.ฎ. คินสิทิสสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคม ช้าราชการ และสิทธิอื่นนอกบัตรทอง เนื่องจากใกล้หมดปีงบประมาณ 2566 แต่คนนอกสิทธิบัตรทองยังถูกตัดงบประมาณเสริมสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พร้อมระบุสิทธิส่งเสริมป้องกันของคนไทย 20 ล้านคนยังตกหล่นหลังการดองยาวนานของรัฐมนตรีคนหนึ่ง กลุ่มตกหล่นที่ใหญ่ที่สุดคือ กลุ่มผู้ถือบัตรประกันสังคม 10 ล้านคน และกลุ่มสิทธิสวัสดิการข้าราชการ 5 ล้านคน เมื่อกระทรวงสาธารณสุขไม่ทำตามให้ไม่สื่อสาร ไม่แจ้งความคืบหน้าต่อสาธารณะ ภาคประชาชนก็ต้องลงมือติดตามเอง</p>	
<p>โรคที่มีสถิติเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่สังคมสูงอายุ</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เพจ หมอแล็บแพนด้า</p> <p>- โปสเตอร์ข้อความระบุ 4 โรคที่จัดอันดับแล้วพบมากที่สุดในผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโรคร้ายที่รุนแรงและอันตรายถึงชีวิต ได้แก่ 1.โรคมะเร็ง 2.โรคหัวใจ 3.โรคทางสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบ (STROKE) และโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease) 4.โรคกระดูก เช่น กระดูกพรุน ข้อเข่าเสื่อม เพื่อให้ห่างไกลจาก 4 โรคร้าย แนะนำให้พาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปี หรือทุกๆ 6 เดือน เพราะการป้องกันทำได้ง่ายกว่าการรักษา</p>	